



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวัน ที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ใด <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

พบจุดอ่อนเด็กไทย ไม่ปลูกฝังให้รักการอ่านในบ้าน

ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า จากประสบการณ์ที่ส่งเสริมการอ่าน และสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาในหลายพื้นที่ พบว่า จุดอ่อนของเด็กไทยคือ เด็กไทยอ่านน้อยซึ่งมีสาเหตุมาจาก 1. ได้รับการปลูกฝังจากครอบครัวน้อย 2. หอสมุดโรงเรียนมีจุดอ่อนไม่มีระบบและไม่มีบรรณารักษ์หอสมุดที่สามารถจัดให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้จริง จะเห็นว่าห้องสมุดที่สมบูรณ์ มีระบบ มีหนังสือใหม่ มีการใช้ห้องสมุดกับการเรียนการสอนอย่างจริงจัง

ผศ.นงนารถ กล่าวว่า เหตุนี้เองหอสมุดกลาง มศว จึงเน้นการอ่านในเยาว์วัย การได้ใช้ห้องสมุดดีๆ ในเยาว์วัย ส่วนการอยู่ที่บ้านเราอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้น้อย ดังนั้นสำนักหอสมุดกลางมศว จึงเน้นทำงานกับทางห้องสมุดโรงเรียน เมื่อไหร่ที่ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ติดต่อเข้ามาให้สำนักหอสมุดกลาง มศว เข้าไปช่วยอบรมปฏิบัติกร หรือจัดห้องสมุดดีมีคุณภาพให้กับทางโรงเรียน ซึ่งหมายถึงการทำห้องสมุดให้มีระบบ จัดทำฐานข้อมูล เอารวมการใช้ห้องสมุดให้แก่เจ้าหน้าที่หรือบรรณารักษ์ เราก็จะเข้าไปช่วยเหลือ ซึ่งทางสำนักหอสมุดกลางมีงบประมาณด้านการบริการวิชาการที่สามารถออกไปช่วยสร้างสรรค์ห้องสมุดดีๆ ให้กับโรงเรียนต่างๆ อยู่แล้ว เราทำงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 แล้ว โดยเฉลี่ยอย่างน้อยปีละ 2 โรงเรียน

ผศ.นงนารถ กล่าวว่า สำหรับปี2551 จะทำโครงการจัดสร้างห้องสมุดให้โรงเรียนทั้งสิ้น 7 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนที่ส่งเรื่องมาเข้ามาเพื่อขอความร่วมมือกับเรานั้น เราจะพิจารณาจากการลงพื้นที่ไปดู และเมื่อสำนักหอสมุดกลาง มศว ลงไปดำเนินการให้แล้ว หลังจากนั้นมีคนมาดูแล ถ้าหากคนดูแลไม่ได้เราก็จะไม่เข้าไป แต่โรงเรียนที่ขอความช่วยเหลือหรือความร่วมมือเข้ามานั้น ส่วนใหญ่จะมีจิตอยากพัฒนาห้องสมุดตัวเองอยู่แล้ว หัวใจของการพัฒนาห้องสมุดนั้น อยู่ที่ผู้บริหารสนับสนุน ครูอาจารย์ในโรงเรียนต้องรักการอ่าน ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งการเรียนการสอนและการค้นคว้าของเด็ก

สำหรับห้องสมุดที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่วันนี้ต้องมีหนังสือดีๆ หนังสือที่เหมาะสมกับเด็ก ครู หลักสูตร นอกจากนี้ต้องมีอินเตอร์เน็ต เมื่อมีอยู่ในห้องสมุดแล้วก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ ต้องรู้จักสืบค้นไปสูแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ได้ด้วย และยังมีสื่อโสตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของตัวอย่าง วีดีโอ ดีวีดี วีซีดี ภาพยนตร์ที่ดีๆ ต้องมีอยู่ในห้องสมุด